

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH



## BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT  
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC  
QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024

**Thông tin tác giả:**    **Họ và tên : Nguyễn Thu Hà**

**Năm sinh : 1986**

**Trường    : Tiểu học Khương Đình**

**Điện thoại: 098 3194486**

**Thông tin nhân vật:**    **Họ và tên : Phạm Bảo Anh**

**Địa chỉ    : Trường Tiểu học Khương Đình**

**Thanh Xuân, tháng 03/2024**

## BÀI VIẾT VỀ TÁM GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU

**Em Phạm Bảo Anh - Học sinh lớp 5A3 - Trường Tiểu học Khương Đình**



*Hình ảnh em Phạm Bảo Anh*

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều cần phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo.

Trẻ em sinh ra giống như một tờ giấy trắng, vẽ lên đó như thế nào là do người lớn. Người lớn ở đây là ai? Vâng, đó chính là những người xung quanh em: bố, mẹ, ông, bà, thầy, cô, bạn bè và bản thân em. Phạm Bảo Anh - học sinh lớp 5A3

Trường Tiểu học Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội là một trong những tấm gương sáng về “Người tốt, việc tốt” đáng được biểu dương.

Phạm Bảo Anh cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu là một học sinh rất chăm học và thông minh, em học đều tất cả các môn và luôn làm bài, chuẩn bị kỹ bài trước khi đến lớp. Trong giờ học em luôn chăm chú nghe cô giảng bài và hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài.

Trong cả 4 năm học trước và học kì I của năm học này em đều được nhận giấy khen “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”. Bảng thành tích của Bảo Anh thật đáng khâm phục phải không các bạn?



*Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2019 – 2020*



*Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2020 – 2021*



*Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2021 – 2022*



*Đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2022 – 2023*

- Không chỉ xuất sắc trong học tập trên lớp Phạm Bảo Anh còn tích cực tham gia các cuộc thi, sân chơi do quận, Thành phố,... tổ chức và gặt hái được nhiều thành công.



*Đạt giải khuyến khích cấp quốc gia - cuộc thi Tìm kiếm tài năng toán học quốc tế năm 2023.*



*Đạt giải khuyến khích kỳ thi Toán học Vioedu cấp Quận năm học 2022 – 2023*



*Đạt giải khuyến khích Sân chơi "Đấu trường Vioedu" Quận Thanh Xuân  
năm học 2022 – 2023*



*Đạt giải Triển vọng cuộc thi Em học tốt tiếng anh – Bình Minh Group 2022-2023*



*Đạt giải Ba Olympic Tiếng Anh tiểu học cấp trường năm học 2023-2024*



*Đạt giải triển vọng “Sân chơi tài năng anh ngữ trong thiếu nhi thủ đô năm 2023”, do hội đồng đội TP Hà Nội tổ chức*



- Ngoài những thành tích trong học tập Bảo Anh đạt được, em còn tham gia rất nhiều các hoạt động khác của trường, của lớp như tham gia giới thiệu sách, tham gia văn nghệ...



*Bảo Anh tham gia giới thiệu sách của trường “Ngày hội sách năm 2023”*





*Bảo Anh tham gia các hoạt động văn nghệ của trường*



*Bảo Anh tham gia Lễ Hội bánh chưng 2024*



### ***Bảo Anh tham gia hoạt động ngoại khoá của trường***

Học giỏi như vậy nhưng Bảo Anh không kiêu căng, không bao giờ cho mình là hơn mọi người mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, luôn giúp đỡ các bạn trong học tập. Em luôn mang những kiến thức mình có được để giúp các bạn giải những bài tập khó, sẵn sàng giúp những bạn học còn chậm. Hình ảnh một người bạn luôn cặm cụi ngồi giảng bài cho các bạn đã trở nên quen thuộc với lớp 5A3. Đối với các bạn, Bảo Anh như một “Cuốn từ điển bách khoa biết đi” vậy.

Bảo Anh quả thật là một gương sáng điển hình, là niềm tự hào của lớp 5A3 trường Tiểu học Khương Đình. Tôi hi vọng rằng Bảo Anh sẽ còn tiến cao tiến xa hơn nữa trong học tập, luôn được mọi người quý mến, em sẽ mãi là người bạn, là tấm gương sáng để các bạn học tập và noi theo.



### ***Bảo Anh đang hướng dẫn bạn làm bài tập môn Toán***

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức mình” đó là lời căn dặn của Bác Hồ lúc sinh thời dành cho các cháu nhỏ, đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị và ý nghĩa. Dẫu biết là “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, nhưng không phải bạn nhỏ nào của làm được. Với các bạn nhỏ thì chỉ cần: học tốt, nghe lời ông bà, bố mẹ, thầy cô đã là một việc tốt. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé Bảo Anh đã ý thức được điều đó, em đã luôn nỗ lực học tập, phấn đấu để đạt được những thành tích nhất định trong học tập và rèn luyện. Ngoài những lúc đi học, về nhà em còn giúp đỡ bố mẹ các công việc nhà đơn giản.



### ***Gia đình Bảo Anh***

Bảo Anh được sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là trí thức, mẹ là giảng viên trường Đại học công đoàn, bố là kỹ sư xây dựng nên con luôn luôn được sự quan tâm và được thừa hưởng sự hiếu học, những đức tính tốt đẹp của bố mẹ.

Bảo Anh là học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, được gia đình, thầy cô và bạn bè yêu quý. Em xứng đáng là một học sinh gương mẫu, tiêu biểu trong quá trình học tập và rèn luyện để các bạn học tập, noi theo. Mong Bảo Anh luôn giữ vững tinh thần học tập để gặp hái được nhiều thành công trên con đường tương lai.....

***Khương Đình, ngày 5 tháng 3 năm 2024***

**Xác nhận của Ban Giám hiệu**

**Người viết**

**Nguyễn Thu Hà**

